

Nội dung bài viết

1. [Giải vở bài tập GDCD 7 Bài 12: Bài tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng](#)
2. [Giải vở bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Bài 12: Bài tập nâng cao](#)

***Giải vở bài tập GDCD 7 Bài 12: Bài tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng***

**Câu 1 (trang 65 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

- Sống và làm việc có kế hoạch là xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hằng ngày hàng tuần một cách hợp lí, quyết tâm thực hiện kế hoạch có chất lượng, có hiệu quả cao

- Chúng ta cần sống và làm việc có kế hoạch bởi nó giúp ta chủ động, tiết kiệm thời gian công sức, đạt kết quả cao trong công việc, không làm cản trở đến người khác.

**Câu 2 (trang 66 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

Sống và làm việc có kế hoạch	Sống và làm việc không có kế hoạch
Lập bảng kế hoạch cá nhân theo ngày, theo tuần, theo tháng, ghi nhật kí hoạt động của bản thân và điều chỉnh cho phù hợp, phân bố thời gian sinh hoạt, làm việc hợp lí, không để dồn công việc vào một lúc,...	Làm việc tùy theo ý thích, tâm trạng, thường xuyên thức khuya dậy muộn, để công việc dồn lại sau đó mới giải quyết, thường xuyên nộp sản phẩm muộn so với yêu cầu,...

**Câu 3 (trang 66 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

- Đối với mỗi người: Rèn luyện ý chí nghị lực, rèn luyện tính kiên trì, giúp ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức, đạt kết quả cao trong công việc

- Đối với xã hội: Làm cho xã hội trở nên văn minh, tiến bộ, công việc không bị trì trệ, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao.

**Câu 4 (trang 66 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

Bản thân em đã biết sống và làm việc theo kế hoạch. Biểu hiện:

Biết lập kế hoạch cá nhân cho bản thân, không để công việc của hôm nay sang ngày mai, học tập có kế hoạch, đi ngủ sớm và thức dậy sớm, có chế độ sinh hoạt hợp lí, ...

**Câu 5 (trang 67 VBT GDCD 7):** Ý kiến nào dưới đây là đúng đối với học sinh?

- A. Mỗi tháng nên thay đổi bảng kế hoạch làm việc một lần
- B. Kế hoạch làm việc nên giữ ổn định trong một học kì
- C. Kế hoạch làm việc nên thay đổi hàng tuần
- D. Kế hoạch làm việc nên giữ nguyên cho cả năm học

**Trả lời:**

Chọn đáp án B

**Câu 6 (trang 67 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

Hành vi, biểu hiện	Làm việc có kế hoạch	Làm việc không có kế hoạch
A. Mỗi tuần một lần bạn Hoàng lập kế hoạch làm việc của mình	x	
B. Hiểu thường học bài theo cảm hứng, khi nào thấy thích thì học, không thích học thì lại đi chơi game		x
C. Bạn Quỳnh làm việc theo bảng kế hoạch của mình và biết đi đâu chơi khi cần thiết	x	
D. Khi làm bài tập ở nhà, nếu chưa làm xong bài khó, Nam nhất định không làm bài dễ		x
E. Ngày nào làm việc gì bạn Hằng đều ghi vào cuốn nhật kí của mình	x	
F. Vì lớp mình học buổi chiều, bạn Huệ thường thức đến 1 giờ đêm để học bài và chơi game, buổi sáng thường ngủ đến 9 giờ		x

**Câu 7 (trang 67 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

- a. Biểu hiện của Hoa cho thấy Hoa là người biết sống và làm việc có kế hoạch

b. Em không đồng ý với suy nghĩ của bạn Hiên, Bởi lẽ, kế hoạch đã được đặt ra yêu cầu ta phải thực hiện, kế hoạch đó có thể được đi đầu chỉnh nhưng với lí do hợp lí. Việc thay đổi kế hoạch cá nhân chỉ vì lí do đi chơi là không hợp lí

**Câu 8 (trang 68 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

**Câu 9 (trang 68 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

Em không tán thành với ý kiến trên. Theo em ở độ tuổi nào con người cũng phải biết sống và làm việc theo kế hoạch, nó sẽ tạo thành thói quen tốt cho con người với lối sống khoa học, lành mạnh

**Câu 10 (trang 69 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

a. Bạn Long phải thay đổi kế hoạch nhiều lần vì bạn không có tính kiên trì, không nỗ lực thực hiện kế hoạch mà mình đề ra

b. Việc bạn Long không có bản kế hoạch hoàn chỉnh, không làm việc theo bản kế hoạch nào cho thấy Long là người sống không có kế hoạch, không kiên trì, không tự chủ được bản thân, nhanh chóng nản lòng, nản chí gục ngã trước khó khăn.

*Giải vở bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Bài 12: Bài tập nâng cao*

**Câu 1 (trang 69 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

Em không đồng ý với ý kiến trên. Bởi vì kế hoạch mà mình đặt ra là đã dựa trên khả năng có thể thực hiện của bản thân, giúp bản thân đi vào khuôn khổ, có quy tắc, quy củ, tự chủ được mọi công việc, hoạt động và thói quen sinh hoạt của mình, giúp bản thân mình trở nên tốt hơn chứ không bị gò bó, mất tự do.

**Câu 2 (trang 69 VBT GDCD 7):**

**Trả lời:**

Bố em là người sống rất có nguyên tắc và luôn đặt ra kế hoạch cho bản thân. Bố lập cho mình kế hoạch theo tuần theo tháng và theo cả năm để ra những tiêu chí cụ thể rõ

ràng để thực hiện. Bố rất ít khi thay đổi kế hoạch làm việc của mình, trừ khi thấy đi đâu gì đó bất hợp lí. Bố luôn kiên trì, nỗ lực làm tốt mọi việc mà mình đã đề ra. Chính vì có kế hoạch làm việc và sinh hoạt cụ thể, rõ ràng nên bố luôn chủ động, tin trong cuộc sống. Bố chính là tấm gương sáng để em học tập và noi theo.